



THƯ KÊU GỌI BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM

HỢP TÁC ĐỂ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG chuỗi giá trị lúa gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long

Chương trình “Các Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh trong ngành Nông nghiệp và Thực phẩm”, Hợp phần Việt Nam (GIC Việt Nam) do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (thuộc Bộ NN & PTNT) phối hợp thực hiện. Thông qua thúc đẩy các đổi mới trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm, dự án sẽ đẩy mạnh phát triển nông thôn bền vững tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang và Sóc Trăng. Dự án góp phần thực hiện các mục tiêu về tăng thu nhập và việc làm, thúc đẩy kinh doanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong chuỗi giá trị lúa gạo đòi hỏi phải có sự đầu tư. Tuy nhiên, nguồn lực để đầu tư cho ĐMST và nâng cấp chuỗi giá trị vẫn còn rất hạn chế. Vì thế, GIC Việt Nam mong muốn kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã (HTX) hiện đang quan tâm đến các cơ hội đầu tư để hợp tác thực hiện các ĐMST trong chuỗi giá trị lúa gạo tại ĐBSCL.

Thông qua thực hiện các thỏa thuận hợp tác, kinh nghiệm và tiềm năng của các doanh nghiệp, các HTX trong chuỗi giá trị lúa gạo sẽ được phát huy nhằm tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh. Những ĐMST trong sản xuất, tổ chức và tiếp thị đóng một vai trò quan trọng trong việc đạt được mục tiêu này và sẽ được hỗ trợ thông qua cơ chế đồng tài trợ từ GIC Việt Nam. Các mối quan hệ đối tác sẽ liên kết hiệu quả nông dân với các thị trường sinh lời, cũng như khả năng tiếp cận các dịch vụ có tính cạnh tranh cho phép giảm chi phí sản xuất, cải thiện chất lượng và mang lại lợi nhuận cao hơn cho toàn bộ các tác nhân trong chuỗi giá trị.

Để đảm bảo hiệu quả cho các nỗ lực thúc đẩy ĐMST và củng cố thường xuyên các quan hệ đối tác, GIC Việt Nam huy động các nguồn lực từ dự án để hỗ trợ các nhóm và hợp tác xã trong quản lý kinh doanh, thí điểm các công nghệ được lựa chọn và đảm bảo áp dụng các thực hành nông nghiệp tiên tiến.

NHỮNG ĐMST ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHO ĐỒNG TÀI TRỢ



Liên kết thị trường thông qua xúc tiến hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhằm gia tăng nhu cầu đối với các loại gạo có chứng nhận bền vững và các sản phẩm từ gạo thông qua tiếp thị và xây dựng thương hiệu hiệu quả, tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, tiếp thị và các giải pháp kỹ thuật số.



Công nghệ tiên tiến trong canh tác lúa và chế biến lúa gạo (ví dụ: ứng dụng sử dụng hiệu quả thuốc trừ sâu, phân bón và nước và sử dụng các giống lúa chất lượng cao) và các thực hành giúp cải thiện lợi nhuận, chất lượng và tính bền vững như mô hình cánh đồng lớn, chứng nhận hữu cơ, SRP, mức dư lượng tối đa được phép (MRL), 1 phải 5 giảm (1M5R), Trường đào tạo nông dân kinh doanh (FBS), sử dụng và tái chế rơm và trấu.



Hợp tác
Đức

DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

Thực thi bởi:

giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



GIC Green
Innovation
Centre
Viet Nam

AI CÓ THỂ NỘP HỒ SƠ?

Nguồn vốn tài trợ này là minh bạch và cạnh tranh cho các công ty như dưới đây:

- Các công ty hiện đang hoạt động và thuộc phạm vi điều chỉnh được quản lý bởi Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam (gọi tắt là các công ty); các HTX hoạt động theo Luật Hợp tác xã Việt Nam.
- Các công ty và các Hợp tác xã (HTX) có ít nhất ba năm hoạt động trong chuỗi giá trị lúa gạo tại các tỉnh thuộc ĐBSCL.
- Ưu tiên đối với các công ty, các HTX đang thử nghiệm và thúc đẩy các thực hành đổi mới có tiềm năng mang lại lợi ích cho một số lượng lớn nông dân trong vùng dự án.

HÌNH THỨC HỢP TÁC

Dự án GIC Việt Nam sẽ hợp tác với các công ty, HTX thông qua hình thức Quan hệ đối tác Phát triển tổng hợp với khối Tư nhân (iDPP) trong chuỗi giá trị lúa gạo. Theo hình thức iDPP này, các công ty, HTX đối tác góp vốn, kỹ năng, công nghệ và kiến thức chuyên môn vào quan hệ đối tác phát triển. GIC Việt Nam đóng góp chuyên môn, các mối liên hệ và vốn tài trợ từ khối công.

NGUỒN QUỸ VÀ ĐÓNG GÓP

Khoản đóng góp tài chính từ dự án GIC Việt Nam nằm trong khoảng từ **30.000 Euro đến tối đa 75.000 Euro**, chiếm tới 45% tổng chi phí hợp lệ của mỗi dự án iDPP đạt thỏa thuận.

Nguồn vốn từ phía dự án sẽ chủ yếu tài trợ cho các hoạt động nâng cao năng lực như:

- Đào tạo cho người sản xuất và các tác nhân khác trong chuỗi giá trị
- Đào tạo cho nhân viên công ty, HTX
- Tư vấn kinh doanh cho các công ty, các HTX đối tác
- Tư vấn chuyển giao công nghệ

Tùy thuộc vào các đề xuất dự án từ các công ty, các HTX mà dự án GIC Việt Nam sẽ đánh giá khả năng tài trợ các thiết bị thiết yếu và các hạng mục chi phí khác. Nguồn tài trợ của Dự án được phân bổ công khai cho các sáng kiến giới thiệu các đổi mới và/hoặc mở rộng quy mô áp dụng đến các địa điểm mới và không thể được sử dụng để thay thế nguồn vốn hiện có của doanh nghiệp, HTX hoặc của bên thứ ba.

CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI CÁC ỨNG VIÊN & CHỌN LỰA ĐỀ XUẤT

- Các ứng viên đáp ứng các tiêu chí tiên quyết: (i) Tiêu chí về tổ chức, và (ii) Trách nhiệm xã hội và môi trường có thể nộp đơn và gửi đề xuất ý tưởng dự án của họ.
- Các đề xuất dự án được đánh giá theo năm tiêu chí: (i) Tiềm năng tác động, (ii) Các giải pháp sáng tạo, (iii) Tính toàn diện, (iv) Khả năng nhân rộng và khả năng mở rộng quy mô.

TIẾN TRÌNH TÀI TRỢ

HOẠT ĐỘNG	KHUNG THỜI GIAN
-----------	-----------------

I. GIAI ĐOẠN CHỌN LỰA

Kêu gọi bày tỏ quan tâm	15/12/2021 -05/01/2022
Danh sách các công ty, HTX với đề xuất ý tưởng phù hợp	Đến 10/01/2022
Tổ chức diễn đàn với các doanh nghiệp, HTX	15/01 -20/01/2022
Các công ty, HTX chuẩn bị hồ sơ đề nghị tài trợ	20/01 -10/02/2022
Phỏng vấn các ứng viên và ký kết thỏa thuận thực hiện	11/02 - 28/02/2022

II. GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN

Hỗ trợ bên nhận tài trợ triển khai các dự án về mặt kỹ thuật, thủ tục và hành chính	01/03/2022 trở đi
Thực hiện thường xuyên các hoạt động Giám sát & Đánh giá	01/3/2022 trở đi.
Thực hiện đánh giá cuối dự án	09/2023

Các dữ liệu quý vị cung cấp sẽ được lưu trữ cho các mục đích thông tin và xử lý trong nội bộ GIZ.

CÁC DOANH NGHIỆP QUAN TÂM XIN VUI LÒNG GỬI
THƯ BÀY TỎ SỰ QUAN TÂM CÙNG VỚI Ý TƯỞNG
DỰ ÁN ĐẾN DỰ ÁN GIC VIỆT NAM QUA EMAIL:
giz.vietnam@giz.de

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ,
vui lòng liên hệ:
Ông Trang Hiếu Tường
Email: tuong.tranghieu@giz.de